

Uri ng Tanggapan

Ordinaryong Tanggapan

Espesyal na
Tanggapan


Espesyal na Tanggapan para sa mga
dayuhan na naninirahan sa
Prepektura

Espesyal na Tanggapan para sa mga
balikbayang estudyante

Tingnan ang pahina 5(lima)ng Guide Book.
Mayroong dalawang uri ng tanggapan.
“Ordinaryong Tanggapan” Ang nakapagtapos na o magtatapos palang sa Junior High School ay maaaring makakuha ng pagsusulit at ang “Espesyal na Tanggapan” na ang mga nakakatugon lamang sa mga espesyal na kundisyon ang maaaring makakuha ng pagsusulit. Na dalawang uri ng tanggapan.
Bilang karagdagan, Mayroong dalawang uri ang Espesyal na Tanggapan para sa mga dayuhan na naninirahan sa Prepektura at Espesyal na Tanggapan para sa mga balikbayang estudyante.

Espesyal na Tanggapan para sa mga balikbayang estudyante

Espesyal na Tanggapan para sa mga balikbayang estudyante

(Tanggapan sa 8 na high school ng Zennichisei  pahina 14)

Ang ABCD ay isang kwalipikasyon para sa pangkalahatang pagsusuri.

Mga nakasaad sa **ABC**, at tumutugma sa **G**

G Ang tagapangalaga ay tumira at namalagi sa ibang bansa dahil sa trabaho at iba pa nang mahigit 2 taon, at ang araw na bumalik dito sa bansa ay mula Abril 1, 2020.

【 Mga kakailangang papeles sa aplikasyonat iba pa 】

Espesyal na Tanggapan para sa mga balikbayang estudyante

Mga nakasaad sa ①②③④

⑦ Papeles na magpapatunay na ang tagapangalaga ay tumira at namalagi sa ibang bansa dahil sa trabaho nang mahigit 2 taon (※3)

⑧ Papeles na magpapatunay na dumating sa bansa mula Abril 1, 2020 (※3)

※3 Sertipikasyon ng kumpanya o passport at iba pa ng tagapangalaga at ng sarili

Nasa pahina 5(lima) ng Guide Book ang kwalipikasyon ng aplikante para sa “Espesyal na Tanggapan para sa mga balikbayang estudyante”.

Mga nakasaad sa ABC, at tumutugma sa G.

G Ang tagapangalaga ay tumira at namalagi sa ibang bansa dahil sa trabaho at iba pa nang mahigit 2taon at ang araw na bumalik dito sa bansa ay mula Abril 1, 2020.

Nakasulat sa pahina 6(anim) ang mga kailangan papeles tulad ng pasaporte at iba pa ng tagapangalaga at ng aplikante.

Kung hindi ka sigurado na karapat-dapat kang mag-aplay o hindi, kailangan mong kumunsulta sa iyong guro sa Junior High School o sa Kanagawa Board of Education.

Guidebook sa pagpasok sa mataas na paaralang p.14

【Mga paaralang may Espesyal na Tanggapan para sa mga balikbayang estudyante】 Zennichisei 8 na paaralan

Pangalan ng paaralan	Kurso	Curriculum at Kurso	Lugar	Quota sa tanggapan nang nakaraang taon ※
Kanagawa Sōgō Kōkō Prefectural	Zennichisei {/Full-time}	Tan-i-sei Futsu-ka {/Unit System General} Kokusai Bunka Course {/International Culture Course}	Yokohama-shi Kanagawa-ku	10
Prefectural Yokohama Senior High School of International Studies	Zennichisei {/Full-time}	Tan-i-sei Kokusai-ka {/Unit System International}	Yokohama-shi Minami-ku	20
		Unit System International Department, International Baccalaureate Course		5
Shinjou Kōkō Prefectural	Zennichisei {/Full-time}	Futsu-ka {/General}	Kawasaki-shi Nakahara-ku	10
Seishou Kōkō Municipal	Zennichisei {/Full-time}	Futsu-ka {/General}	Odawara-shi	10
Tsurumine Kōkō Prefectural	Zennichisei {/Full-time}	Futsu-ka {/General}	Chigasaki-shi	15
Sagamihara Yaei Kōkō Prefectural	Zennichisei {/Full-time}	Tan-i-sei Futsu-ka {/Unit System General}	Sagamihara-shi Chuo-ku	5
Ishida Kōkō Prefectural	Zennichisei {/Full-time}	Futsu-ka {/General}	Isehara-shi	10
Yokohama Higashi Kōkō Municipal	Zennichisei {/Full-time}	Tan-i-sei Futsu-ka {/Unit System General}	Yokohama-shi Tsurumi-ku	10

Nasa pahina 14 (labing tatlo) ng Guide Book nakasulat ang mga Paaralang may Espesyal na tanggapan para mga dayuhan (foriegner) at iba pang mamamayang nasa Prepektura.

Ang kapasidad ng tanggapan na ito ay noong nakaraan taon.

Ipapahayag sa katapusan ng Oktubre ang para sa ngayon taon.